



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

**การจัดโซนแบ่งล็อตตลาดประชารัฐบ้านแห่:** วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการพิจารณาจัดโซนแบ่งล็อตตลาดประชารัฐบ้านแห่ และจับฉลากล็อตค้าขายให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจประมูลล็อตค้าขายของ โดยเก็บค่าเช่าวันละ ๕ บาท ชำระล่วงหน้า ๖ เดือน มีผู้เข้าร่วมจับฉลากฯ จำนวน ๒๘ ราย



**การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว :** วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลนาเลิง เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯลฯ



**งานประเพณีบุญคุณลาน** : วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และผู้นำท้องที่ในตำบลนาเลิง ร่วมงานประเพณีบุญคุณลาน สืบสานประเพณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมงาน เพื่อสืบสานประเพณี สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับข้าวในลานก่อนที่จะนำขึ้นยุ้งฉางข้าว และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีบุญคุณลานของชาวอีสาน และร่วมการประกวดแข่งขัน อาทิ การประกวดพานบายศรี การประกวดหุ่นฟางปลา การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดพาแลง และการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ



**การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง** : วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สมัยสามัญ สมัย ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเช่น การพิจารณาแนวเขตการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ , การพิจารณาการขออนุญาตคูศูดทราย , การพิจารณาการโอนงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามอำนาจหน้าที่ ฯลฯ



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง